



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๔

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑ , ๑๖ มุลค่า ๕๙๙,๕๕๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## เทอวัน'วาเลนไทน์' บางรักเลือกปฏิบัติ ใครทยา-ไปเขตอื่น เริ่มแล้ววาเลนไทน์ 2556 กหลาบแดง แทนสัญลักษณ์ความรักป็นักกลับไม่ห้ว هوا แม่ค้าบ่นไม่คึกคัก คาดเพราะมีของอื่นให้ ★ มืดอหน้า 16

**เทอวัน** ☆ **ต่อจากหน้า 1**  
แทนได้ ด้านสำนักงานเขต "บางรัก" ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมวันผู้รักแห่งจดทะเบียนสมรส แม้ของรางวัลน้อยกว่าปีกลายผ.เขตบางรักยังมีใจผู้รักแห่มาเยอะกว่าปีก่อน ขณะที่ผลโพลระบุ วัยรุ่นยังถือว่าวาเลนไทน์ แต่ก็ให้ความสำคัญกับวันมาฆบูชามากกว่า แต่ที่ห่วงตรงกันคือจะเป็นวันเสียตัวของวัยรุ่น

แม่ค้าคอกไม้บนถนนสุขุมวิท "กฤษณาแดง" ในวันวาเลนไทน์ไม่หุงเหมือนปีก่อน ขณะที่หลายเขตใน กทม. เตรียมจัดงานวันแห่งความรัก โดยมีวันที่ 18 ก.พ. ผู้สื่อข่าวสำรวจการซื้อของขวัญหลากหลายที่ปากคลองตลาดซึ่งเป็นตลาดขายดอกไม้แหล่งใหญ่ในกรุงเทพฯ พบว่ามีคนเดินมาซื้อดอกไม้กันหนาแน่น โดยคอกกุหลาบแดงจากจีนมีขนาดดอกไม้ก้านยาวราคาขายอยู่ที่ดอกละ 50 บาท มีคนให้ความสนใจซื้อมากกว่าดอกกุหลาบสายพันธุ์ฮอลลีแลนด์ที่นำมาจัดช่อขายราคา 100 -1,000 บาท จากการสอบถามแม่ค้าหลายรายต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่ายอดขายซบเซา ลูกค้าให้ความสนใจเข้ามาหาซื้อดอกไม้หรือของขวัญที่ผ่านมา อาจเพราะส่วนหนึ่งหันไปใช้สิ่งของชนิดอื่นมอบให้กันแทนดอกไม้ อาทิ ช็อกโกแลต ลูกตาแต่อย่างไรก็ตามคอกกุหลาบยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่คนมอบแทนใจให้กันมากที่สุด

สำหรับการจัดงานตามเขตต่างๆ ในกรุงเทพฯ มีการเตรียมการกันเหมือนทุกปี โดยเฉพาะเขตบางรักที่มีผู้รักจู๋มือไปจดทะเบียนสมรสกันอย่างสันหลามทุกปี ในปีที่มีการจัดงานในชื่อ "รัก ณ บางรัก" ใช้อาคาร กสท. ถนนเจริญกรุง เป็นสถานที่จัดงาน มีการแจกทะเบียนสมรสทองคำ 12 ใบ โดยใบแรกด้วยการจับสลากหาผู้โชคดีจากรายชื่อผู้รักที่มาเข้าคิวขอจดทะเบียนก่อนเวลา 08.00 น. ส่วนเขตบางพลัดจัดงานต้อนรับวาเลนไทน์ โดยเปลี่ยนความเชื่อเรื่องชื่อสถานที่เขตบางพลัดไม่ได้หมายถึงการพลัดพราก

จากคนรัก แต่เป็นการพลัดพรากจากสิ่งไม่มีที่มาพบรัก มีการจัดเตรียมของขวัญให้ผู้รักที่มาจดทะเบียนสมรส 25 คู่แรก ล่องเรือดินเนอร์ในบรรยากาศโรแมนติกกลางเจ้าพระยา ขณะที่เขตจอมทอง ซึ่งเป็นอีกแห่งที่ผู้รักให้ความสำคัญ ก็จัดกิจกรรม "รักนี้ เริ่มต้นที่เขตจอมทอง" เตรียมแจกแหวนทองคำให้ผู้รัก 18 คู่

นายเสด็จชนะ สุดเจริญ ผอ.เขตบางรัก กล่าวว่า งาน "รัก ณ บางรัก" เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าจะมีขบวนแห่ขันหมากตามประเพณีไทย มีนางนิมิตา ขลิตยานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ปีนี้แจกทะเบียนสมรสทองคำ 12 ใบ ไม่มีแจกบ้านเพราะขาดสปอนเซอร์ แต่เชื่อว่าจะมีผู้รักสนใจเข้ามาจดทะเบียนนับพันคู่ มากกว่าปี 2555 ซึ่งมี 903 คู่ โดยจะเปิดรับยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสมรสถึงเวลา 15.00 น. และงานนี้รับจดทะเบียนสมรสเพื่อความ

รักเท่านั้น หากใครคิดจะเข้าขอไปไปที่เขตอื่น ด้านการจัดแข่งขัน "จู๋มือมาราธอน ปี 3" ที่ศูนย์การค้ารอยัล การ์เดน พลาซ่า พัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งมีผู้รัก 9 คู่ รวมทั้งคู่ดาวยักษ์กว่า 70 ปี ที่เข้าร่วมแข่งกับคนรุ่นหลานอุปฮาดชูบนานโดยให้ริมฝีปากแตะกันตลอดเวลาเพื่อทำสถิติโลก โดยเริ่มจู๋เมื่อเวลา 12.39 น. วันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา แต่คู่ของตายายชื่อนอนตัวหลังจู๋ได้นานชั่วโม่งครั้ง ขณะที่คู่อื่นยังสามารถทนต่อไปนาน ล่าสุดถึงเวลา 18.00 น. วันที่ 18 ก.พ. เหลือผู้เข้าแข่งขันเพียง 4 คู่ โดยคู่ชายรักชาย คือนายนนทวัฒน์ เจริญเกษรสิน และนายธนากร สิทธิเทียมทอง แชมป์ปี 2012 เจ้าของสถิติโลก 50 ชั่วโมง 25 นาที 1 วินาที กับคู่ของนายเอกชัยและนางลักขณา ติระเวศน์สามีภรรยาเจ้าของแชมป์ปี 2011 ซึ่งเป็นตัวเต็งทั้ง 2 คู่ยังสามารถประทับรอยจู๋ได้แนบแน่น ซึ่งหากอยู่ต่อไปจนถึงเวลา 14.00 น. วันที่ 14 ก.พ. จะสามารถทำลายสถิติโลกได้จะได้ได้รับเงินสด 1 แสนบาท และได้รับการจารึกชื่อลงในหนังสือวีดิทัศน์เรคคอร์ด

นอกจากนี้วันเดียวกัน "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,309 คน แบ่งเป็น วัยรุ่น 880 คน และผู้ใหญ่ 429 คน เรื่องมุมมอง "วาเลนไทน์": ต่างวัย ต่างทัศนะ สรุปผลดังนี้ "วัยรุ่น" ร้อยละ 52.26 มีมุมมองต่อ "วันวาเลนไทน์" ว่าเป็นวันแห่งความรักเป็นวันพิเศษสำหรับผู้รักที่มอบความรู้สึกดีๆ ต่อกัน ขณะที่ "ผู้ใหญ่" ร้อยละ 39.29 มอง "วันวาเลนไทน์" เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งเป็นวัฒนธรรมตะวันตก ที่น่าสนใจ คือ "ผู้ใหญ่" ร้อยละ 28.57 และ "วัยรุ่น" ร้อยละ 12.56 มอง "วันวาเลนไทน์" เป็นวันที่เสียเนื้อเสียตัวของวัยรุ่นอย่างไรก็ตาม วัยรุ่นร้อยละ 56.96 จะออกไปเที่ยว เดินห้าง ดูหนังทานอาหาร มอบของขวัญใน "วันวาเลนไทน์" ขณะที่ผู้ใหญ่ร้อยละ 57.58 ไม่คิดจะทำกิจกรรมใดๆ เมื่อถามถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก "วันวาเลนไทน์" ปรากฏว่า "ผู้ใหญ่" ร้อยละ 72.22 และ "วัยรุ่น" ร้อยละ 64.95 มองว่า "วันวาเลนไทน์" เป็นวันที่สร้างสีสันอย่างไรก็ตามยังพบว่า "ผู้ใหญ่" ร้อยละ 78.79 และ "วัยรุ่น" ร้อยละ 75.0 ให้ความสำคัญ "วันมาฆบูชา" มากกว่า "วันวาเลนไทน์"

ขณะที่มศว โพล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำรวจความคิดเห็นวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,212 คน ในประเด็น "วัยรุ่นกับวันแห่งความรัก" สรุปผลได้ดังนี้ ร้อยละ 64.31 เห็นว่าวันวาเลนไทน์ที่มีเพียงปีละครั้ง ได้แสดงความรักและมอบความรักที่ดีต่อกัน รองลงมา ร้อยละ 21.89 มองว่าเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งอย่าไปคิดหรือให้ความสำคัญกับวันนี้นัก และร้อยละ 13.80 เป็นวันที่ผู้ใหญ่หรือคนทั่วไปมักเป็นห่วงกลัววัยรุ่นเสียหุ่มเสียสาว สิ่งที่วัยรุ่นคาดหวังหรืออยากได้มากที่สุดในวันวาเลนไทน์ พบว่าอันดับ 1 ของอะไรก็ได้ อันดับ 2 ความตั้งใจจากคนที่เรารักอันดับ 3 ต้องการคำบอกรัก/การแสดงความรักที่บริสุทธิ์ จริงใจ และอันดับ 4 ดอกไม้

สิ่งที่วัยรุ่นไม่ต้องการหรือไม่อยากได้มากที่สุดในวันวาเลนไทน์ อันดับ 1 คำสารภาพที่ทำให้อึดใจผิดหวัง รองลงมาคือคนรัก/แฟนไม่อยู่ติดๆมาจ่อไม่ได้ ตามด้วย ของขวัญชิ้นเล็กๆ/ของขวัญไม่ชอบ และสุดท้าย แฟนขโมยใจไว้ด้วย เมื่อถามว่า วัยรุ่นนึกถึงใครมากที่สุดในวันวาเลนไทน์ ร้อยละ 82.71 ระบุว่า คนรัก/แฟน ร้อยละ 30.36 พ่อแม่ และร้อยละ 6.92 ก็นึกออกจากนี้ วัยรุ่นร้อยละ 57.18 ยากมอบความรู้สึกดีๆ ความรัก ความจริงใจ/คำบอกรักในวันวาเลนไทน์มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 30.38

ดอกไม้ ร้อยละ 30.38 และร้อยละ 11.81 ของขวัญ  
ที่ทำด้วยตัวเอง

ส่วนสถานที่ที่วัยรุ่นนอยากไปมากที่สุดในวัน  
วาเลนไทน์ ร้อยละ 56.03 สถานที่ท่องเที่ยวตาม  
ธรรมชาติ/ทะเลภูเขา น้ำตก รองลงมา ร้อยละ 22.96  
ร้านอาหารบรรยากาศดี ๆ และร้อยละ 21.01 ที่ไหน  
ก็ได้ที่อยู่กับคนรัก เมื่อถามว่า วัยรุ่นมั่นใจหรือไม่  
ว่าในวันวาเลนไทน์นี้จะสามารถดูแลตัวเองได้เป็น  
อย่างดี โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ พบว่าร้อยละ  
91.75 มั่นใจ เพราะขึ้นอยู่กับความหนักแน่นและ  
การมีจิตสำนึกของตัวเอง ขณะที่ไม่มีเพียงร้อยละ  
8.25 เท่านั้นที่ไม่มั่นใจเพราะบรรยากาศพาไปไม่  
กล้าขัดใจแฟน อาจมีการดื่มสังสรรค์อย่างไรก็ตาม  
เมื่อถามว่า วัยรุ่นคิดว่าใครคือคู่รักต้นแบบ อันดับ 1  
พ่อแม่ อันดับ 2 คู่รักดารา เช่น แอ็ฟ-สงกรานต์,  
เคน-หน้อย, ทับทิม-ปลื้ม, วันเส้น-ชาคริต อันดับ 3  
คู่รักในภาพยนตร์เช่น ไททานิก, โทโบริ, โรมิโอ  
แอนด์จูเลียต ฯลฯ